

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาขั้นตอนการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เพื่อจัดทำคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเพื่อสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานพัชรนันท์การบัญชี ในการศึกษาครั้งนี้ผู้จัดทำได้สรุปผลการศึกษาดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

การสรุปผลจะแยกพิจารณาตามประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

5.1.1 จากการที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในสำนักงานพัชรนันท์การบัญชี ผู้จัดทำได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสำนักงาน จากการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและจัดทำคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ของสำนักงานพัชรนันท์การบัญชี ให้สามารถนำคู่มือนั้นไปใช้ประโยชน์ และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีหรือพนักงานใหม่ได้ ทำการดำเนินงานของกิจการสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.1.2 จากการสัมภาษณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 4 คน พบว่ามีนักศึกษาฝึกงานที่ไม่เคยชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จำนวน 3 คน และเคยชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จำนวน 1 คน นักศึกษาฝึกงานที่ไม่เคยชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เมื่อได้อ่านคู่มือและทดลองปฏิบัติตามขั้นตอน นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ได้ และนักศึกษาฝึกงานที่เคยชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เมื่ออ่านคู่มือแล้วนักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มากยิ่งขึ้น และมีความชำนาญ

5.2 การอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการ เรื่อง คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) นำผลที่ได้มาจัดทำคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และจากการสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ของสำนักงานพัชรนันท์การบัญชี มาอภิปรายดังนี้

5.2.1 ด้านคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)

คู่มือด้านคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ประกอบด้วยหัวข้อ คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ประกอบไปด้วยหัวข้อ การขึ้นทะเบียน นายจ้าง ขั้นตอนการขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ขั้นตอนการแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ขั้นตอนการนำส่งเงินสมทบแก่ประกันสังคมประจำเดือน และขั้นตอนการนำส่งเงินสมทบแก่ประกันสังคมประจำปี

5.2.2 ด้านความรู้ ความเข้าใจ

นักศึกษาฝึกงานไม่เคยชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จำนวน 3 คน เมื่อศึกษาคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ได้ มาสารณปฏิบัติตามขั้นตอนได้

นักศึกษาฝึกงานที่เคยชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จำนวน 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

5.2.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

นักศึกษาฝึกงานจำนวน 4 คน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มาปฏิบัติงานได้จริง

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการทำคู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้คู่มือการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ของสำนักงานพัชรนันท์การบัญชี คณะผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะ คือ ควรทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม ทั้งสถานประกอบการ นายจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้โครงการเล่มนี้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแนวทางที่ดีต่อผู้ที่สนใจศึกษา และสามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจศึกษาได้